



BORLÄNGE

เทศบาลเมืองโบรลิ่งเงะ

ข้อมูลจากสำนักงานสิ่งแวดล้อมเทศบาลเมืองโบรลิ่งเงะเกี่ยวกับอาหารและโควิด-19

ข้อมูลเหล่านี้มุ่งเน้นไปถึง บริษัทที่ทำงานเกี่ยวกับอาหาร

โปรดทราบว่ากฎข้อบังคับและคำแนะนำทั่วไปจากหน่วยราชการอาจเปลี่ยนแปลงได้
ติดตามการอัปเดตข้อมูลทุกวันได้ที่เว็บไซต์ <https://www.krisinformation.se/> และที่
[borlange.se](https://www.borlange.se) <https://www.borlange.se>

สรุป:

ขณะนี้หน่วยงานสาธารณสุขออกกฎข้อบังคับ,
โดยได้รับการสนับสนุนจากกฎข้อบังคับเกี่ยวกับการป้องกันการติดเชื้อ, ให้ ร้านอาหาร, บาร์ และ
ร้านกาแฟ ฯลฯ ทั่วทั้งประเทศ จำเป็นต้องใช้มาตรการพิเศษเพื่อลดความเสี่ยงของการแพร่กระจายโควิด-
19 ความแออัดระหว่างผู้คนที่เข้าคิว, ที่โต๊ะ, บุฟเฟต์ หรือ เคาน์เตอร์บาร์ จะต้องไม่เกิดขึ้น
ผู้เข้ามาเยือนจะต้องสามารถรักษาระยะห่างระหว่างกันได้ ทุกคนที่เสิร์ฟอาหาร หรือ เครื่องดื่ม
จะต้องปฏิบัติตามประการแรกนั่นก็คือ คุณควรจะทำอย่างไร
เพื่อดูแลให้กิจการของคุณสามารถป้องกันการแพร่เชื้อได้

ด้านล่างนี้มีคำถาม พร้อมคำตอบที่เกี่ยวข้องกับกฎข้อบังคับ
"กฎข้อบังคับของหน่วยงานสาธารณสุขและคำแนะนำทั่วไปเกี่ยวกับการป้องกันการติดเชื้อโควิด-19
ในร้านอาหาร และ ร้านกาแฟ ฯลฯ

"HSLF-FS 2020:9

<https://www.folkhalsomyndigheten.se/contentassets/419aae6d128c4f43ac87ea785ec9d7b3/hslf-fs-2020-9.pdf>

คำถาม และ คำตอบ

[กิจการใดบ้างที่ครอบคลุมโดยกฎข้อบังคับนี้?](#)

ร้านอาหาร, บาร์, ร้านกาแฟ, โรงอาหารของโรงเรียน, ห้องรับประทานอาหารของพนักงาน,
กิจการการจัดอาหารในงานเลี้ยง, ในที่คลับ และ กิจการอื่น ๆ ที่ให้บริการอาหาร หรือ เครื่องดื่มแก่ลูกค้า

[สิ่งนี้หมายความว่าอะไรสำหรับฉันที่ประกอบกิจการที่ครอบคลุมโดยกฎข้อบังคับนี้?](#)

กฎข้อบังคับนี้ หมายความว่า ร้านอาหาร, บาร์, ร้านกาแฟ, โรงอาหารของโรงเรียน และ ในที่คลับ
ฯลฯ จะต้องเริ่มทำการเปลี่ยนแปลงบางอย่าง ในการดำเนินกิจการของคุณ
การดำเนินกิจการต้องปฏิบัติตามโดยทำให้แน่ใจว่าไม่มีความแออัดเกิดขึ้น
ซึ่งมันมีความเสี่ยงสูงต่อการแพร่กระจายโควิด-19

ซึ่งหมายความว่า อย่างเช่น

ไม่สามารถขายที่เคาน์เตอร์บาร์ที่มีแขกจำนวนมากยืนแออัดอยู่ข้างหน้าบาร์ได้ หรือ

ลูกค้ายื่นขอเพื่อสั่งอาหาร หรือ การมาเสิร์ฟที่อยู่ใกล้กันมากเกินไป หากเป็นไปได้โดยที่ไม่มีสวมหน้ากากอนามัย อนุญาตให้ลูกค้าสั่งอาหารและรับอาหารที่เคาน์เตอร์ จะต้องนั่งรับประทานอาหารและเครื่องดื่มเสมอ

กิจการที่ครอบคลุมโดยกฎข้อบังคับนี้ จะต้องใช้มาตรการที่เหมาะสมเพื่อให้แน่ใจว่าจะไม่เกิดความแออัดขึ้น วิธีหนึ่งในการหลีกเลี่ยงปัญหานี้คือ การเริ่มใช้ระบบหมายเลขคิว และการให้ลูกค้ารอคิวอยู่ด้านนอกสถานที่ประกอบกิจการ โต๊ะภายในร้านอาจทำดังนี้ เช่น จำเป็นต้องได้รับการปรับเปลี่ยนตำแหน่งใหม่ เพื่อไม่ให้ตั้งอยู่ใกล้กันมากเกินไป อีกวิธีหนึ่งที่เหมาะสมในการหลีกเลี่ยงความแออัดในการต่อคิวคือ อาจเป็นการทำเครื่องหมายบนพื้นว่า ลูกค้าควรจะยืนอยู่ห่างกันแค่ไหน

การควบคุมด้วยตนเองเพื่อป้องกันการแพร่กระจายของการติดเชื้อ

ทุกคนในสังคมจะต้องมีส่วนร่วมโดยการให้ความสนใจและมีมาตรการของข้อควรระวังที่เหมาะสมในการป้องกันการแพร่กระจายของโควิด-19 กฎข้อบังคับนี้มอบความรับผิดชอบอย่างมากให้กับกิจการที่ครอบคลุม โดยกฎข้อบังคับนี้ ดังนั้นส่วนหนึ่งของการควบคุมด้วยตนเองคือ พวกเขาจะต้องทำการประเมินความเสี่ยงเป็นระยะๆ และทำให้แน่ใจว่า กิจการไม่มีความแออัดและไม่เสี่ยงต่อการแพร่กระจายของโควิด-19 ที่สามารถนำไปสู่ผลกระทบที่ร้ายแรงต่อสังคมได้

จะตรวจสอบว่ามีปฏิบัติตามกฎข้อบังคับนี้ได้อย่างไร?

มีการระบุอย่างชัดเจนในประมวลกฎหมายการป้องกันการติดเชื้อว่า ทุกคนในสังคมจะต้องมีส่วนร่วมโดยการให้ความสนใจ และมีมาตรการข้อควรระวังที่เหมาะสมในการป้องกันการแพร่กระจายของโรคติดต่อ วัตถุประสงค์ของกฎข้อบังคับนี้คือ เพื่อลดความเสี่ยงของการแพร่กระจายของโควิด-19 และไม่ปิดร้านอาหาร และ ร้านกาแฟ ฯลฯ

แพทย์ทางด้านป้องกันการติดเชื้อสามารถปิดกิจการที่ไม่ปฏิบัติตามกฎข้อบังคับได้หรือไม่?

ได้, แพทย์ทางด้านป้องกันการติดเชื้อมี อย่างเช่น การกักในการประสานงานกับคณะกรรมการเทศบาล ที่ปฏิบัติภารกิจทางด้านคุ้มครองสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ หลังจากปรึกษาหารือกับเทศบาลแพทย์ทางด้านป้องกันการติดเชื้อสามารถปิดกิจการที่ไม่ปฏิบัติตามกฎข้อบังคับนี้ได้

ระยะห่างระหว่างผู้มาเยือนมากเท่าไรจึงจะเพียงพอที่จะหลีกเลี่ยงจากความแออัดได้?

มันเป็นเรื่องที่ยากที่จะกำหนดความแออัดได้ เนื่องจากสถานที่ประกอบกิจการ และกิจการแต่ละประเภทมีลักษณะที่แตกต่างกัน แนวปฏิบัติคือ อาจจะเว้นระยะห่างจากกันและกันมากกว่าหนึ่งช่วงแขน

อนุญาตให้สั่งอาหารที่ร้านอาหารโดยสั่งเหนือเคาน์เตอร์ และ หลังจากนั้นนั่งรอการเสิร์ฟ หรือควรจะสั่งอาหารที่โต๊ะ?

หากเป็นไปได้ โดยไม่แออัด ให้ลูกค้าสั่งอาหารและรับอาหารได้ อาหารและเครื่องดื่มจะต้องนั่งรับประทานที่โต๊ะเสมอ

จะอนุญาตให้ดำเนินการต่อไปหรือไม่กับการบริการนฟเฟต์ที่ลูกค้าไปตักอาหาร และหลังจากนั้นนั่งรับประทาน?

ใช่, ถ้าหากลูกค้าสามารถเลือกตักอาหารได้โดยไม่ต้องยืนแออัด ก็อนุญาตให้ทำได้ ที่คิวจะต้องจัดให้มีระยะห่างระหว่างลูกค้าหนึ่งช่วงแขน

ลูกค้าที่ร้านกาแฟสามารถสั่งกาแฟที่เคาน์เตอร์แล้วหลังจากนั้นนั่งที่โต๊ะที่เลือกเองได้หรือไม่?

ได้, แต่ลูกค้าจะไม่ยืนแออัดหน้าเคาน์เตอร์กับลูกค้าคนอื่น ๆ

ลูกค้าสามารถนั่งและรับประทานที่เคาน์เตอร์บาร์ได้หรือไม่?

ได้, ถ้าหากเป็นไปได้โดยไม่เกิดความแออัด คุณสามารถให้ลูกค้าของคุณ นั่ง และ รับประทานที่เคาน์เตอร์บาร์ได้

ร้านอาหารส่งกลับบ้านหรือควรริมถนนจะยังคงอนุญาตให้บริการผ่านหน้าต่างได้อยู่หรือไม่?

ได้, ทำได้ ตราบใดที่หลีกเลี่ยงความแออัดด้านหน้าร้าน

กฎข้อบังคับเดียวกันนี้มีผลบังคับใช้ทั้งภายในตัวอาคารและนอกอาคารใช่หรือไม่?

ใช่, กฎข้อบังคับเดียวกันนี้มีผลบังคับใช้ทั้งภายในตัวอาคารและนอกอาคาร

คุณสามารถยื่นเข้าคิวที่ร้านอาหารฟาสต์ฟู้ดได้หรือไม่?

ได้, แต่คิวจะต้องไม่แออัด ลูกค้าจะสามารถยืนห่างระหว่างและกันได้

ไนต์คลับยังคงสามารถเปิดกิจการได้อยู่หรือไม่?

ได้,
แต่ผู้ที่ทำงานในไนต์คลับจะต้องตรวจตราให้แน่ใจว่าลูกค้ารักษาระยะห่างระหว่างกันและกันหนึ่งช่วงแขน